

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น ความว่า เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวร หากลายไม่ได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี



ตามที่รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีกำหนด 30 วัน และให้ข้าราชการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มนับแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป รวมทั้งยังมีประกาศขอความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้จึงพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โถงห้องประชุมภูมิบัณฑิต ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง

สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.00-21.00 น.ทุกวัน ซึ่งกำหนดให้การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ เนื่องจากมีประชาชนจากทั่วประเทศ ต้องการเดินทางมาร่วมกราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก และต้องรอเข้าคิวเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางมาไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก



ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลมอบหมายบุคลากร วศ. ดูแลความเรียบร้อยและให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ จัดสถานที่เพื่อถวายความอาลัย แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมลงนามถวายอาลัยทั้งรูปแบบการเขียนชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือด้านอาหารด้านการพยาบาลด้านที่พักและบริการรถรับ-ส่งไปสนามหลวง พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจุดบริการประชาชนนี้เปิดให้บริการปกติทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-21.00 น. และเปิดให้บริการพักค้างคืนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์



กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต การค้า และการบริการของประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในนามคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงพร้อมใจกันตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนองแนวพระราชดำริเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติสืบไป